



ประกาศเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน  
ที่ พิเศษ/๒๕๕๕

เรื่อง ผลการแข่งขันกีฬา สพฐ. ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ตามที่คณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน ได้กำหนดให้มีการจัด

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา สพฐ. ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านมะนาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ ร่าเริง แจ่มใส มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ ร่าเริง แจ่มใส รู้รักสามัคคี ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สามารถนำทักษะด้านกีฬามาใช้อย่างถูกต้อง เตรียมนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอดงหลวงต่อไปนั้น

บัดนี้ การการแข่งขันกีฬา สพฐ. ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน ได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน จึงขอประกาศผลการแข่งขันตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการแข่งขันกีฬา สพฐ. ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ที่	รายการแข่งขัน	ผลการแข่งขัน	
		ชนะเลิศ	รองชนะเลิศ
1	ฟุตบอลชาย 7 คน อายุไม่เกิน 12 ปี	โรงเรียนบ้านหนองคอง	โรงเรียนบ้านมะนาว
2	ฟุตบอลหญิง 7 คน อายุไม่เกิน 12 ปี	โรงเรียนบ้านกกตูม	
3	ฟุตบอลชาย 7 คน อายุไม่เกิน 15 ปี	โรงเรียนบ้านฝั่งแดง	
4	วอลเลย์บอลชายอายุ ไม่เกิน 12 ปี	โรงเรียนบ้านมะนาว	โรงเรียน ตชด.การท่าฯ
5	วอลเลย์บอลหญิงอายุ ไม่เกิน 12 ปี	โรงเรียนบ้านมะนาว	โรงเรียน ตชด.การท่าฯ
6	วอลเลย์บอลชายอายุ ไม่เกิน 15 ปี	โรงเรียนบ้านฝั่งแดง	
7	วอลเลย์บอลหญิงอายุ ไม่เกิน 15 ปี	โรงเรียนบ้านฝั่งแดง	โรงเรียนบ้านกกตูม
8	เซปัก - ตะกร้อชาย อายุไม่เกิน 12 ปี	โรงเรียนบ้านหนองคอง	โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
9	เซปัก - ตะกร้อชาย อายุไม่เกิน 15 ปี	โรงเรียนบ้านฝั่งแดง	
10	เซปัก-ตะกร้อหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี	โรงเรียนบ้านหนองคอง	
11	เซปัก-ตะกร้อหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี	โรงเรียนบ้านฝั่งแดง	

ทั้งนี้เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘



(นายทองสม สมลั้บ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหินกอง

ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน



